

**CHỈ THỊ**

**tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy  
và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh**

-----

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị số 47-CT/TW); Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW (Kết luận số 02-KL/TW) đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Phong trào toàn dân tham gia PCCC được mở rộng và chất lượng được nâng lên, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản, giữ bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ PCCC và CNCH của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương còn biểu hiện chủ quan, lơ là; tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp và còn nhiều nguy cơ, nhất là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; đã xảy ra một số vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PCCC và CNCH còn hạn chế...

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC và CNCH; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

**1.** Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là: Kết luận số 02-KL/TW, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW. Xác định PCCC và CNCH là nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; lấy người dân là trung tâm và là chủ thể, là nguồn lực và động lực của công tác PCCC.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH, nhất là trong mùa nắng nóng. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước hết về việc bảo đảm an toàn cháy nổ và CNCH trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

**2.** Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; chỉ đạo khắc phục dứt điểm những vấn đề hạn chế, thiếu sót; xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giải quyết bất cập về hệ thống giao thông, nguồn nước tại các khu đô thị, khu dân cư chưa đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý trật tự xây dựng đối với công trình nhà ở cao tầng, chợ, nhà xưởng, quán bar, vũ trường, karaoke... kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực PCCC và CNCH, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác PCCC và CNCH, huy động nguồn lực đầu tư, trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; chú trọng đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH hiện đại đáp ứng yêu cầu chữa cháy và CNCH. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách, phương tiện, thiết bị chữa cháy phù hợp để phát huy vai trò của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC tại chỗ. Tăng cường tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, CNCH quy mô cấp tỉnh. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao khả năng, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng triển khai thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

**3.** Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng về PCCC, thoát nạn trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học; tổ chức các trung tâm giáo dục cộng đồng tuyên truyền, trải nghiệm, thực hiện chữa cháy và CNCH cho người dân, học sinh, sinh viên, ở các khu dân cư...

**4.** Đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; phát huy rộng rãi phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy”...; kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và giám

sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng thời lượng, ưu tiên khung giờ phát sóng, nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, phim tư liệu về nội dung tuyên truyền PCCC và CNCH.

6. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh.

6.1. Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình cháy, nổ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

6.2. Tăng cường tập huấn, bố trí lực lượng PCCC và CNCH ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bám địa bàn, cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, kiểm định trang thiết bị, hệ thống PCCC và CNCH.

6.3. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ưu tiên nguồn lực, đầu tư cơ sở, vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác PCCC và CNCH.

7. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, ban đảng ở Trung ương,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, BTV Tỉnh đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Lương Nguyễn Minh Triết**